

Thông tin về lộ trình nghề nghiệp cho thanh thiếu niên khuyết tật

Thông tin dành cho phụ huynh và người chăm sóc

Tất cả các thanh thiếu niên đều được khuyến khích nuôi dưỡng khát vọng của mình, tham gia vào quá trình học tập đầy thử thách và lập kế hoạch cho lộ trình để chuyển tiếp thành công lên việc học đại học, đào tạo nâng cao và/hoặc việc làm có ý nghĩa.

Cứ 6 người Úc thì có một người bị khuyết tật. Cũng giống như mọi nhân viên, người khuyết tật mang đến nhiều kỹ năng, năng lực và bằng cấp tại nơi làm việc và làm nhiều công việc khác nhau. (Nguồn: Job Access)

Có việc làm sẽ mở rộng quan hệ xã hội, nâng cao mức sống và tăng sự độc lập về tài chính và giá trị bản thân.

Các trường đại học, TAFE và các cơ sở đào tạo khác cung cấp nhiều loại bằng cấp cùng với sự hỗ trợ, phù hợp với nhu cầu cá nhân, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận và hòa nhập.

Nguồn tài liệu	
Myfuture	myfuture cung cấp các nguồn tài liệu để khám phá tất cả các cơ hội và lộ trình nghề nghiệp. Trang thông tin bao gồm các công cụ để phát triển sự hiểu biết về bản thân nhằm giúp lập kế hoạch nghề nghiệp và ra quyết định. Thông tin dành cho phụ huynh và người chăm sóc https://myfuture.edu.au/assist-your-child
Your Career	Trang thông tin về nghề nghiệp bao gồm thông tin về ngành và nghề nghiệp https://www.yourcareer.gov.au/ Hỗ trợ dành cho học sinh tốt nghiệp bị khuyết tật https://content.yourcareer.gov.au/sites/default/files/2022-12/Support-for-school-leavers-with-disability.pdf
myWAY Employability	myWAY Employability giúp thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ kiểm soát tương lai của mình và chuẩn bị cho việc đi làm. https://www.mywayemployability.com.au/

Nguồn tài liệu	
Disability Gateway	<p>Trang thông tin dành cho người khuyết tật của Chính phủ Úc là một dịch vụ chuyên giúp đỡ người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc của họ, tìm kiếm thông tin đáng tin cậy và kết nối với các dịch vụ trong khu vực địa phương. Trang thông tin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bao gồm trang web, số điện thoại 1800 chuyên dụng và các kênh truyền thông xã hội • dành cho tất cả người Úc bị khuyết tật, dù họ có tham gia Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc (NDIS) hay không • được xây dựng quanh nhiều chủ đề bao gồm giáo dục, việc làm, thu nhập và tài chính, sức khỏe và phúc lợi, sinh hoạt hàng ngày và quyền hạn và pháp lý. <p>https://www.disabilitygateway.gov.au/</p>
Dịch vụ Việc làm cho Người khuyết tật (DES) Job Access Nhà Cung cấp DES	<p>DES là dịch vụ việc làm của Chính phủ Úc, cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ về việc làm để giúp người khuyết tật tìm được việc và duy trì việc làm.</p> <p>Job Access là trung tâm quốc gia cung cấp thông tin về nơi làm việc và việc làm cho người khuyết tật, tập hợp các thông tin và tài liệu có thể 'đẩy mạnh việc làm cho người khuyết tật'.</p> <p>https://www.jobaccess.gov.au/</p> <p>Tim Cơ sở Cung cấp Dịch vụ: https://www.jobaccess.gov.au/find-a-provider</p>
Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc (NDIS)	<p>NDIS áp dụng cách tiếp cận trọn đời, đầu tư sớm cho người khuyết tật và trẻ chậm phát triển nhằm cải thiện kết quả sau này trong cuộc sống. https://www.ndis.gov.au/</p>
NDIS Hỗ trợ Việc làm sau Tốt nghiệp(SLES)	<p>Bao gồm SLES trong kế hoạch NDIS sẽ giúp học sinh chuyển từ việc đi học sang đi làm và dành cho học sinh sắp tốt nghiệp và ngay sau khi tốt nghiệp.</p> <p>Các nhà cung cấp hỗ trợ việc làm cho học sinh tốt nghiệp giúp thanh thiếu niên chuẩn bị, tìm kiếm và có được việc làm. Họ cung cấp các hoạt động xây dựng năng lực cá nhân, có ý nghĩa để thanh thiếu niên có thể đạt được mục tiêu việc làm của mình.</p> <p>https://www.ndis.gov.au/providers/working-provider/school-leaver-employment-supports</p>
NDIS Tìm, giữ và thay đổi công việc	<p>Bao gồm thông tin về:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suy nghĩ và thảo luận về công việc • rời trường phổ thông • chuẩn bị đi làm • làm việc thiện nguyện. <p>https://www.ndis.gov.au/participants/finding-keeping-and-changing-jobs</p>